

คณะกรรมการกำกับติดตามดูแลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ลำดับ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มสาระฯ/หมวดหมู่การแข่งขัน
1	ผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่	นางนันทภัทร ประวิณชัยกุล	ประธานกรรมการ	ภาษาไทย
2	ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่น้อยศึกษา	นายพัฒน่อนิษฐ์ ตระกูลอินคอม	รองประธานกรรมการ	
3	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	นางนิศารัตน์ เหลาพันธ์สลัก	กรรมการ	
4	ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ	นายदनัย ถนอมจิตร	ประธานกรรมการ	คณิตศาสตร์
5	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	นางสาวกิติยารัศมี สรรพจารย์	รองประธานกรรมการ	
6	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนฝางชูปลัดมภ์	นายอนุชา เลิศศรี	กรรมการ	
7	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61	นายวิมล กันอินทร์	กรรมการ	
8	ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 61	นายประทีน ตั้งใจ	ประธานกรรมการ	วิทยาศาสตร์
9	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนฝางชูปลัดมภ์	ว่าที่เรือตรีวีระพงศ์ ขำเหม	รองประธานกรรมการ	
10	รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ	นายธีรวัฒน์ บุญทวี	กรรมการ	
11	รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีลวิ	นางวิจิตรา ไพรพนาตอน	กรรมการ	
12	รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่	นางสาววิภาดา พักทอง	กรรมการ	
13	ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา	นางอรรรณ กัลชาญพิเศษ	ประธานกรรมการ	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล	รองประธานกรรมการ	
15	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	นายนรุตม์ชัย ทรายมูล	กรรมการ	
16	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม	นายสิทธิพร สิ้นรูปี	กรรมการ	
17	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์	นางลักขณาดี กันตรี	ประธานกรรมการ	สุขศึกษาและพลศึกษา
18	รองผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา	นายสุวรรณ จรรย์ยานะ	รองประธานกรรมการ	
19	รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนารัตนาธิวิทยา	นายสุนทร ใจพรมเมือง	กรรมการ	
20	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม	นางสาววัลยา ไชยพรม	กรรมการ	
21	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหม้อ	นายเทวิน ธรรมลังกา	ประธานกรรมการ	
22	รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหงวิทยาคม	นางสาววดีลดา เขียวพรม	รองประธานกรรมการ	ศิลปะ
23	รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อาววิทยาคม	นายจักรพันธ์ กันธวัง	กรรมการ	

ลำดับ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มสาระฯ/หมวดหมู่การแข่งขัน
24	ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งวิทยาคม	นางสาวณัฐรา จันสุวรรณกุล	ประธานกรรมการ	ภาษาต่างประเทศ
25	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์	นางสาวพร ตั้งแก้ว	รองประธานกรรมการ	
26	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	นายกนิช แลวงค์นิต	กรรมการ	
27	ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม	นางรัตติกกรณ์ สุขดี	ประธานกรรมการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28	ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพีช	รองประธานกรรมการ	
29	รองผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา	นายผดุง เงินสร้อย	กรรมการ	
30	รองผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา	นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์	ประธานกรรมการ	คอมพิวเตอร์
31	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์	นางสาวณัฐฉิณี ปินตา	รองประธานกรรมการ	
32	รองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งวิทยาคม	นายวารุทมม์ วัชรมี	กรรมการ	
33	ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม	นายณัฐยศ ป่าหลวง	ประธานกรรมการ	การงานอาชีพ
34	รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่น้อยศึกษา	นายประสูติศักดิ์ ศิริพรรณ	รองประธานกรรมการ	
35	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	นายอัฐพล พระวิฑูรย์	กรรมการ	